

MONROE OESpectrum ใช้คัพใหม่ “สไตล์ นุ่มหนึบ ให้ความรู้สึกเหมือนรถยนต์ยุโรป”



“มอนโร โออี สเปกตรัม” (MONROE OESpectrum) อัดแน่นด้วยเทคโนโลยีล้ำสมัย ปลอดภัย ขับขี่นุ่มหนึบ ทุกสภาพถนน ที่มาพร้อมนวัตกรรมกรรมวิธีการผลิตเทคโนโลยีพิเศษเข้าด้วยกัน ซึ่งเป็นลิขสิทธิ์เฉพาะของ Monroe

MONROE OESpectrum ถูกพัฒนาและออกแบบมาเพื่อให้เหมาะกับการใช้งานของรถในท้องตลาดทุกรุ่น ซึ่งมีการดีไซน์กระบอกโช้คทั้งแบบ Twin Tube และ Mono Tube นับเป็นมาตรฐานใหม่ของโช้คอัพ เพื่อความปลอดภัยอย่างสูงสุด มาพร้อมกับความรู้สึกนุ่มสบายในขณะที่ขับขี่ โดยส่วนประกอบทุกชิ้นส่วนของโช้คอัพ MONROE OESpectrum ทำงานประสานกันได้อย่างลงตัวและแม่นยำ ตอบสนองได้อย่างรวดเร็วแม้ในขณะที่ใช้ความเร็วสูง

ยิ่งกว่านั้น MONROE OESpectrum ยังเป็นโช้คปรับระดับอัพเกรด ที่มีจุดเด่นเหนือกว่าโช้คอัพทั่วไปในท้องตลาด รวมทั้งยังผสมผสานเทคโนโลยีพิเศษต่างๆเข้าด้วยกัน อาทิเช่น

ชุดวาล์วอัจฉริยะใหม่ “ICV วาล์ว” (Impact Control Valve) ออกแบบมาเพื่อลดการสั่นสะเทือน และเสียงภายในห้องโดยสาร พร้อมเพิ่มการควบคุม ซึ่งให้ความปลอดภัยที่ดียิ่งขึ้นในทุกการขับขี่

เทคโนโลยี “M R-TECH2” ช่วยให้แรงดันการทำงานตอบสนองได้อย่างอัตโนมัติ ลดอาการท้ายปัด และช่วยให้รถยนต์ทรงตัวได้ดีในทุกสภาพถนน

แกนโช้ค เคลือบสารชนิดพิเศษ Nitro-Carburized Rod Technology ทำให้ผิวแกนโช้คเรียบ มันเงา ลดการสึกหรอของซีลเมื่อมีการสั่นสะเทือน หรือยุบตัวของโช้ค

บุชประคองแกนโช้ค ซีลแบบหลายปาก แรงเสียดทานต่ำ ซีลพิเศษ ลดการสึกหรอ และทนความร้อนสูง ช่วยรักษาแรงดันของน้ำมัน และแก๊สไนโตรเจน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้โช้คมีอายุการใช้งานยาวนานขึ้น

สำหรับสปริงในแกนโช้คได้ทำการผลิตด้วยวัสดุชนิดพิเศษ เพื่อขับแรงกระแทก ส่งผลให้ระบบช่วงล่างทำงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ผู้ขับขี่ และผู้โดยสารในรถจึงได้รับความนุ่มนวลขณะขับขี่ ภายในกระบอกโช้ค บรรจุแก๊สไนโตรเจน ที่ช่วยลดการเฟด อีกทั้งยังบรรจุ น้ำมันสังเคราะห์ เกรดชนิดพิเศษ

ด้านลูกสูบเป็นแบบเทปเลื่อน เพิ่มความแข็งแรง ช่วยให้การงานของโช้คอัพคงที่เต็มศักยภาพ และติดตั้งชุดวาล์วด้านล่าง ช่วยเพิ่มการควบคุม และขับแรงสั่นสะเทือน เพิ่มความมั่นใจในการเดินทาง

นวัตกรรมรวมถึงเทคโนโลยีล้ำสมัยนี้ผสมผสานใน “มอนโร โออี สเปกตรัม” (MONROE OESpectrum) ส่งผลให้ช่วยลดระยะเวลาเบรกให้สั้นลง เพิ่มความปลอดภัยเมื่อเกิดกรณีฉุกเฉิน ยืดอายุการใช้งานช่วงล่าง ระบบบังคับเลี้ยว และยังเป็นโซลูชันที่ตอบโจทย์ของผู้ใช้รถได้อย่างลงตัว ให้ความปลอดภัยที่สูงสุด พร้อมความรู้สึกของการขับขี่ที่นุ่มนวลเหนือระดับ

ผู้สนใจเชิญสัมผัสผลิตภัณฑ์ มอนโร (MONROE) หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ www.trw.co.th

Facebook: Monroe.Thailand และโทรศัพท์ 02 494 3800